

คำกล่าวเปิดงาน

พิธีเปิดงาน “103 ปี การศึกษาเอกชนนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Private Education Towards the Sustainable Development Goals

เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

โดย ดร.อรรถพล ตรีกตรอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านที่ปรึกษา ท่านศึกษาธิการ/นายกสมาคม ปส.กช. ท่านประธานคณะกรรมการ และส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) 17 จังหวัดภาคเหนือ ท่านคณะกรรมการจัดงานฯ ท่านผู้บริหารโรงเรียน เอกชน ภาคเหนือ และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและขอบคุณท่าน ที่ให้เกียรติข้าพเจ้ามาเป็นประธานในพิธีเปิด “103 ปี การศึกษาเอกชน นำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ 17 จังหวัด ครั้งที่ 7 ในวันนี้

ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการจัดการศึกษาเอกชน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษาของไทย ทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐ และการพัฒนาที่ก้าวกระโดดด้วยความคล่องตัว โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเราจะจัดการศึกษาในแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป เพราะโลกของเด็กไม่สามารถรอเวลาและความพร้อมของประเทศได้ เขาต้องการได้รับการ “ติดต่อทางปัญญา” ให้พร้อมที่จะ “ก้าวมัน รู้ทันโลกแห่งอนาคตได้” ซึ่งการศึกษาเอกชนมีความพร้อมที่จะดำเนินการทันที

การศึกษาเอกชนเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ล้านนาและสุโขทัย โดยมี วัด และบ้านเป็นสถาบันที่ใช้ในการศึกษา จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีกำหนดนโยบายจัดการศึกษาเอกชนเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2441 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2461 รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเอกชนโดยประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในช่วงเวลานั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าการศึกษาเอกชน เป็นผู้ยกระดับการศึกษา ในระบบของเมืองไทย มีบทบาทในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาภาครัฐ สนองความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เพราะการศึกษาจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน พร้อมข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดงาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การดำเนินงานสำเร็จ ลุล่วง สมประสงค์จำนงหมาย ดังคำขวัญที่ว่า

“การศึกษาเอกชนนำไทยสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน”

จากคำกล่าวรายงาน ทราบว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความมือเป็นอย่างดีในกลุ่มนักการศึกษาเอกชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ว่าจะด้วยการสนับสนุนงบประมาณจัดงาน การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมทักษะวิชาการ และการจัดนิทรรศการที่หลากหลาย และผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดี ณ ที่นี้ เพราะการจัด

การศึกษานั้น เราไม่สามารถแยกว่าเป็นรัฐ เอกชน หากแต่เป็นงานที่ทุกคน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่จะส่งเสริมสนับสนุน เด็กไทยของเราให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งจะนำประเทศชาติสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

ขอให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอเปิดงาน “103 ปี การศึกษาเอกชนนำไทยสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน” ประจำปี 2564 ณ บัดนี้

งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือครั้งที่ 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 ก.พ.64